

สังคม ชุมชน

สธ.อุ้มก.ม.ป้องแม่วัยใส

ศึกษา20วัน

ชงเข้าครม.

15



สธ.ดันก.ม.'แม่วัยใส' ศึกษา20วัน-ชงครม.

เสนอตั้งกรรมการป้องกัน- แก้ไขวัยรุ่นตั้งครรภ์

รมช.สาธารณสุข รับลูกกฎหมายแก้ปัญหา "คุณแม่วัยใส" นำเข้าหารือครม. ใน 20 วัน ก่อนส่งกลับสนช.รับหลักการเผยเนื้อหาให้มีการตั้งกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหามีระดับรองนายกฯ เป็นประธาน พร้อมกำหนดมาตรการเยียวยาวัยรุ่นตั้งครรภ์ ให้มีการดูแลทั้งด้านสุขภาพและการศึกษา อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน

วานนี้ (23 ก.ค.) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม มีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ... ซึ่งนำเสนอโดย นพ.เจดน์ ศิริธรานนท์ สมาชิก สนช. พร้อมด้วยสมาชิกร่วมลงชื่อ 54 คน เป็นวาระแรก



เจดน์ ศิริธรานนท์

นพ.เจดน์ ชี้แจงว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นร่างกฎหมายที่แยกมาจาก พ.ร.บ.การอนามัย

เจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นชื่อที่ยากต่อความเข้าใจของประชาชน ตนและเพื่อนสมาชิกเห็นความจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นมาด้วยสาเหตุหลายประการ รวมทั้งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาใหญ่ที่องค์กรระหว่างประเทศทั้งยูเนสโก องค์กรการอนามัยโลก ให้ความสำคัญ

เพราะจากสถิติพบว่ามีแนวโน้มที่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ตั้งครรภ์ กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่และลูก ทั้งการทำแท้งที่ไม่ถูกต้องตามสุขอนามัย มีภาวะแทรกซ้อนตามมาเช่น การตกเลือด คลอดก่อนกำหนด รวมถึงการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนทารกที่คลอดออกมายังมีอัตราเสี่ยงเสียชีวิตหลังคลอดด้วย

นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางสังคมคือ ความไม่พร้อมของพ่อและแม่วัยรุ่น ครอบครัวและญาติ อีกทั้งคุณแม่วัยใสยังต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพราะเป็นเรื่องน่าอับอาย และอัตราการตกงานของคุณแม่วัยใสมีอัตราสูงขึ้นไป เพราะไม่จบการศึกษา โดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด 28 มาตรา รวมบทเฉพาะกาล มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการแก้ไข ป้องกันและเยียวยาคุณแม่วัยใส รวมทั้งการสอนเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมในสถานศึกษา ตลอดจนให้กระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีการบริการสาธารณสุขที่เหมาะสม

ทั้งนี้ มีสมาชิกบางส่วนอภิปรายสนับสนุน และแสดงความเห็น เช่นประเด็นการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสมกับช่วงวัยที่ภาคีรัฐควรจะทำอย่างเข้มแข็ง และเพียงพอเพราะบางโรงเรียนต้องช่วยเหลือตนเอง เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบ มีการตั้งห้องกุหลาบขาวให้นักเรียน

เข้าไปศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง

ทางกระทรวงศึกษาธิการควรกลับไปพิจารณาว่าจะใช้เป็นต้นแบบผลักดันกับโรงเรียนอื่นได้หรือไม่ และควรจะมีการพิจารณาควบคู่ไปกับร่าง พ.ร.บ.อนามัยเจริญพันธุ์ และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ร่างกฎหมายนี้สามารถแก้ไขปัญหาระดับชาติที่เป็นอยู่ขณะนี้ได้อย่างจริงจัง

หลังเสร็จสิ้นการอภิปรายประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอ พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นการเสนอของสมาชิก สนช. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 14 ววรรค 5 ซึ่งรัฐบาลอาจสามารถขอรับไปพิจารณาก่อน สนช. จะมีการลงมติพิจารณา รับหลักการได้ ซึ่ง นพ.สมศักดิ์ ชุณหะวัณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะรับร่างกลับไปพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเป็นเวลา 20 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งและเสนอความเห็นกลับมาถึง สนช. เพื่อพิจารณารับหลักการต่อไป

ด้าน นพ.สมศักดิ์ ชุณหะวัณ รมช.สาธารณสุข ชี้แจงว่า กระทรวงสาธารณสุขจะรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปศึกษาภายใน 20 วัน ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว และจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนส่งมาให้สนช.พิจารณาต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีสาระสำคัญในการกำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน มีหน้าที่เสนอนโยบายแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงการเยียวยาผู้ที่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเพศศึกษาและสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมในกรณีที่ยังวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน และผู้เกี่ยวข้องและสถานศึกษาต้องจัดให้คนเหล่านี้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา